

Số: 37 /BC-HĐND

Duy Xuyên, ngày 14 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế về Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Qua xem xét báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện trình tại kỳ họp này, cùng với quá trình theo dõi, giám sát, khảo sát thực tế, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra với những nội dung sau:

I. Kết quả giải quyết

Tổng số ý kiến, kiến nghị cử tri tiếp thu trả lời và giải quyết là 48 ý kiến, kiến nghị. Trong đó có:

- 13 kiến nghị do nội dung kiến nghị phụ thuộc tình hình chung của giá cả thị trường, phụ thuộc vào quy định và hướng dẫn giải quyết của cấp trên nên chưa giải quyết được. Cụ thể đó là, kiến nghị của cử tri Duy Thu, Duy Phú, Duy Sơn kiến nghị về tình trạng giá phân bón tăng cao, nhưng nông sản làm ra bán giá thấp; kiến nghị của cử tri xã Duy Châu đề nghị huyện hỗ trợ thiệt hại thiên tai năm 2021 đối với sản xuất nông nghiệp; kiến nghị cử tri xã Duy Nghĩa đề nghị sớm có chỉ đạo thống nhất giải quyết các thủ tục về đất đai như tách thửa, tặng cho, chuyển nhượng... ở các khu vực không nằm trong phạm vi quy hoạch các dự án (theo Quyết định số 15 của UBND tỉnh) nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân; kiến nghị của cử tri Duy Hòa đề nghị huyện có văn bản chỉ đạo ngành Y tế hướng dẫn cụ thể thủ tục khám chữa bệnh trái tuyến phải có giấy giới thiệu chuyển tuyến. Nhiều nội dung cử tri kiến nghị chủ yếu liên quan đến đầu tư xây dựng về kè chống xói lở, trạm bơm, hồ chứa nước, điện chiếu sáng, nhà văn hóa, đường giao thông, cầu với nguồn kinh phí lớn nên UBND huyện sẽ kiến nghị với cấp trên hỗ trợ kinh phí để giải quyết theo kế hoạch, trong đó có nội dung kiến nghị của cử tri Duy Châu về đầu tư cầu Lệ Bắc, kiến nghị này đã được lãnh đạo huyện tích cực lập thủ tục hồ sơ đề xuất với UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương đầu tư và đang xem xét đề xuất nguồn vốn, đưa vào kế hoạch đầu tư trong thời gian đến.

- 34 kiến nghị thuộc phạm vi, khả năng, trách nhiệm giải quyết của UBND huyện; 01 kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của UBND cấp xã. Đến nay, kết quả giải quyết cụ thể: 10 kiến nghị đã giải quyết xong, đó là: Kiến nghị của cử tri Duy Hòa đề nghị nạo vét kênh mương tiêu từ xã Duy Hòa đến xã Duy Châu; cử tri xã Duy Vinh đề nghị khi triển khai dự án nuôi tôm công nghệ cao người dân cần được tham gia ý kiến, công tác điều hành nước

tưới; cử tri Duy Phước đề nghị huyện có biện pháp xử lý tình trạng hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn qua xã Duy Phước; cử tri Duy Thành đề nghị cấp kinh phí về rác thải môi trường; cử tri thị trấn Nam Phước đề nghị quan tâm bố trí đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại khu vực nút giao thông trên QL1A tại cầu Bàu Vân; cử tri xã Duy Châu đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch; cử tri Duy Thu đề nghị Kho Quân Giới Đức Dục trả lại tuyến đường dân sinh cho Nhân dân. 12 kiến nghị đang giải quyết. 12 kiến nghị chưa giải quyết.

II. Hạn chế, tồn tại

Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 của UBND huyện trình tại kỳ họp này có nội dung chưa cụ thể, rõ ràng; các ngành chưa tham mưu tổng hợp đầy đủ, chính xác số kiến nghị đã giải quyết xong, số kiến nghị đang giải quyết và số kiến nghị chưa giải quyết.

Ban Pháp chế nhận thấy, trong số kiến nghị thuộc phạm vi, khả năng, trách nhiệm giải quyết của UBND huyện thì số kiến nghị đã giải quyết xong đạt tỷ lệ thấp 29,42% (10/34 kiến nghị). Số kiến nghị đang giải quyết vẫn còn nhiều 12/34 (35,29%), đây là những kiến nghị đã được cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết, nhưng do quá trình thực hiện phải theo lộ trình, kế hoạch hằng năm, nguồn kinh phí có hạn nên đã được giải quyết lần lượt theo thứ tự ưu tiên, cụ thể những kiến nghị về đầu tư trạm bơm, thủy lợi hóa đất màu, giải quyết tình trạng trụ điện nằm trong lòng đường; quan tâm đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm y tế huyện; đầu tư một số hạng mục phục vụ kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn; hỗ trợ đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn trước đây làm theo cơ chế 110, cơ chế 19 đến nay xuống cấp, hư hỏng. Một số kiến nghị đang giải quyết nhưng chậm, như cử tri Duy Thu phản ánh việc triển khai thi công đoạn đường DH11 từ chợ Phú Đa đi sân bay An Hòa; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa đối với đất nông nghiệp của nhân dân bị ảnh hưởng do xây dựng cầu Sông Thu; kiến nghị của cử tri về việc chỉnh lý biến động đất đai đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dân sau khi hiến đất để mở đường, đây là nội dung cử tri bức xúc nhưng giải quyết quá chậm.

Số kiến nghị chưa giải quyết vẫn còn tỷ lệ cao (35,29%- 12/34 kiến nghị), đây là những nội dung cử tri bức xúc nhưng chưa được giải quyết, cụ thể đó là: Tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy trong các trường học trong những năm gần đây, nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu nên cử tri Duy Thu phản ánh tình trạng này; cử tri thị trấn Nam Phước đề nghị xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, đoạn từ QL14H đến trường TH số 1 Nam Phước; cử tri xã Duy Nghĩa kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường thuộc dự án khu dân cư Nồi Rang mở rộng (từ nhà ông Trần Ngọc Mẫu đi Lệ Sơn), vì tiến độ thi công quá chậm, mặt đường đào bới gây khó khăn trong việc đi lại của Nhân dân; cử tri Duy Châu đề nghị dời trụ điện nằm trong khuôn viên trường Phan Châu Trinh; cử tri Duy Hải đề nghị di dời

đường dây điện đi ngang qua Trường tiểu học Duy Hải; cử tri xã Duy Trinh đề nghị ngành điện lực đầu tư thay đường dây trần hiện nay đã xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Đề nghị thay hệ thống trụ điện chữ H từ UBND xã đến trạm biến áp Chợ Võ vì hiện nay đã bung tróc lộ sắt ra bên ngoài; cử tri xã Duy Thành kiến nghị thu hồi diện tích đất của Công ty Minh Long và ông Nguyễn Nho Trí do sử dụng không đúng mục đích.

Một số vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết, cụ thể đó là: Kiến nghị của cử tri xã Duy Trung đề nghị giải toả nhà dân trong phân hiệu trường tiểu học thôn Trung Đông; cử tri Duy Hải kiến nghị đầu tư các hạng mục dân sinh trong khu tái định cư giai đoạn 1 và 2 như điện, cây xanh, nắp đậy hố ga chưa đảm bảo; cử tri xã Duy Vinh đề nghị xử lý tình trạng dây viễn thông chằng chịt không đảm bảo an toàn và mất mỹ quan trên các tuyến đường trên địa bàn huyện; cử tri xã Duy Phước, Duy Vinh đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết hệ thống nước sạch trong khu dân cư để Nhân dân có nguồn nước sạch sử dụng sinh hoạt thường ngày.

Một số kiến nghị đã giải quyết nhưng chưa đem lại hiệu quả, đó là: Cử tri xã Duy Phước đề nghị tăng cường các biện pháp quản lý việc bán thuốc cỏ cháy loại 2,4 D; cử tri xã Duy Phú đề nghị kiểm tra, xử lý các dự án tại Hóc Muồng, Hóc Bàu thực hiện sai mục đích; cử tri xã Duy Trung kiến nghị giải quyết tình trạng một số công ty tại cụm công nghiệp Tây An sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; cử tri xã Duy Thu đề nghị UBND huyện có kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết vụ việc đất Quốc phòng ở Duy Thu.

Có nội dung kiến nghị của cử tri xã Duy Thu đề nghị huyện quan tâm đến chất lượng các chuỗi giá trị khi đưa về triển khai ở địa phương, xem xét sự phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai, khí hậu và thời gian thu hoạch để khi triển khai thực hiện mang lại hiệu quả, tạo niềm tin cho Nhân dân. Đây là nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của UBND cấp xã, Phòng NN&PTNT có trách nhiệm phối hợp với các ngành liên quan theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện trong thời gian đến.

III. Kiến nghị

Với kết quả giải quyết kiến nghị cử tri như Báo cáo đã nêu, Ban Pháp chế HĐND huyện kiến nghị một số nội dung sau:

1. UBND huyện tích cực hơn nữa trong công tác giải quyết các kiến nghị cử tri, tập trung chỉ đạo:

- Các đơn vị, địa phương tích cực, tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhằm nâng cao số kiến nghị được giải quyết, hạn chế số tình trạng chậm giải quyết, giải quyết nhưng chưa có hiệu quả.

- Tiếp tục giải quyết dứt điểm các kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đến nay chưa giải quyết, đang giải quyết, giải quyết chậm, kiến nghị đã giải quyết nhưng chưa hiệu quả liên

quan đến lĩnh vực môi trường, các dự án nông nghiệp như trong báo cáo đã nêu, nhằm đem lại niềm tin trong nhân dân.

- Đối với các kiến nghị của cử tri chưa giải quyết liên quan đến đầu tư, xây dựng như đường giao thông, điện chiếu sáng, thủy lợi, các hạng mục trường chuẩn, kè chống xói lở, nhà văn hóa, nguồn kinh phí lớn, nên đề nghị các cơ quan chức năng có trách nhiệm tham mưu, đề xuất lần lượt đưa vào kế hoạch đầu tư hằng năm theo thứ tự ưu tiên.

- Các cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa giải quyết, như: Cử tri xã Duy Trung đề nghị giải tỏa nhà dân trong phân hiệu trường tiểu học thôn Trung Đông; cử tri xã Duy Hải kiến nghị đầu tư các hạng mục khu tái định cư giai đoạn 1 và 2 như điện, cây xanh, nắp đậy hố ga chưa đảm bảo; cử tri xã Duy Vinh đề nghị có xử lý hệ thống dây viễn thông chằng chịt không đảm bảo an toàn và mất mỹ quan trên các tuyến đường; cử tri xã Duy Phước, Duy Vinh đề nghị huyện chỉ đạo giải quyết hệ thống nước sạch trong khu dân cư

2. Điện lực Duy Xuyên quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri phản ánh tình trạng hệ thống đường dây, trụ điện hư hỏng, xuống cấp cần có kế hoạch thực hiện đầu tư trong thời gian đến.

3. UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết những nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

4. Đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị cử tri của các đơn vị, địa phương trong thời gian đến, nhất là các kiến nghị của cử tri tại địa phương nơi mình ứng cử.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của UBND huyện trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- HĐND-UBND-UBMTTQVN xã, TT;
- Lưu: VT, hien(130b).

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN



Huỳnh Thị Hiền